

Số: 349/BC-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh
của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Công văn số 26/ĐĐBQH-VP ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2608/UBND-TCD ngày 19 tháng 5 năm 2022 giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Krông Nô, Tuy Đức, Đắk R'lấp, Đắk Song và thành phố Gia Nghĩa kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri, tiến hành xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (*chi tiết Phụ lục đính kèm*)./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCD (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CỬ TRI
SAU KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

(Kèm theo Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung kiến nghị, phản ánh	Cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời
I	Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, bồi thường, hỗ trợ	
1	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Nhiên, thôn Tuy Đức, xã Đắc Búk So, huyện Tuy Đức: Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, huyện và Công ty TNHH MTV Tuy Đức với 140 hộ dân thôn Tuy Đức, lãnh đạo tỉnh trả lời người dân muốn tiếp tục thực hiện dự án nhận khoán chăm sóc vườn cà phê với công ty phải tiến hành thuê đất. Các hộ dân thôn Tuy Đức không đồng tình với việc thuê đất để tiếp tục dự án với Công ty TNHH MTV Tuy Đức vì các hộ dân đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ, đóng đầy đủ các khoản giao nhận khoán với Công ty cà phê Tháng 10 trước đây. Nay Công ty cà phê Tháng 10 chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Tuy Đức lại bắt người dân thuê đất là không hợp lý. Từ năm 2000 đến nay, 140 hộ dân không được tiếp cận nguồn vốn vay của các Ngân hàng vì đất không có sổ đỏ, các hộ dân phải vay bên ngoài với lãi suất cao. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm thu hồi diện tích đất của Công ty TNHH MTV Tuy Đức để bàn giao lại cho địa phương và sớm xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để người dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, sớm ổn định cuộc sống (đây là nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần).</i></p> <p>Trả lời:</p> <p>Nội dung đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tuy Đức giao về địa phương quản lý và xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2558/UBND-NNTNMT ngày 18/5/2022 về việc xử lý các nội dung liên quan đến Công ty TNHH MTV Tuy Đức, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào việc quản lý, sử</p>	UBND huyện Tuy Đức

	<p>dụng đất, hồ sơ pháp lý và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty TNHH MTV Tuy Đức, lập hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tuy Đức theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Tuy Đức lập phương án quản lý, sử dụng đất sau khi thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tuy Đức.</p> <p>Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang lập hồ sơ tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty, sau khi có quyết định thu hồi đất, UBND huyện Tuy Đức sẽ lập phương án sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.</p>	
2	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Xuân, thôn 3, xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức:</i> Gia đình ông có mảnh đất thuộc khu vực Đại đội bộ binh 3 (gọi tắt là C3) đã được UBND huyện Tuy Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông vào ngày 28 tháng 12 năm 2007, thửa đất số 22, tờ bản đồ số 93 thuộc thôn 1, xã Đăk Búk So. Năm 2011, cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho C3 chồng lên diện tích đất của gia đình ông, khi gia đình đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp để vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển thì được biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông không có giá trị. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm và đền bù thiệt hại cho gia đình ông.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Vị trí đất của ông Nguyễn Văn Xuân thuộc đất xây dựng Công trình: Doanh trại C3 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức quản lý, đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ năm 2009, được phê duyệt tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND huyện Tuy Đức với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 1.626.251.000 đồng, trong đó hộ ông Nguyễn Văn Xuân đã được bồi thường, hỗ trợ 229.638.150 đồng, hộ ông Nguyễn Văn Xuân đã ký nhận tiền. Do vậy, việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại vị trí đất đã được thực hiện theo quy định.</p>	UBND huyện Tuy Đức
3	<p><i>Cử tri Vũ Thị Sự, thôn 3, xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức:</i></p> <p>+ Năm 1989, gia đình bà đi kinh tế mới và được cấp lô đất (chiều ngang 20m, chiều sâu 100m), khi tiến hành xây dựng chợ theo Chương trình 135, gia đình bà đã hiến 70m đất phía sau để làm chợ. Tuy nhiên, đến nay diện tích đất còn lại của gia đình bà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử</p>	UBND huyện Tuy Đức

	<p>dụng đất. Cử tri đề nghị UBND huyện Tuy Đức xem xét, giải quyết cho gia đình bà.</p> <p>+ Năm 1991, C3 mượn đất của các hộ dân để làm trung tâm huấn luyện và có hứa sẽ trả lại đất cho người dân khi chuyển địa điểm mới. Năm 2007, C3 chuyển đến vị trí mới nhưng không giao lại đất cho người dân mà phân lô cấp cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng khác. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm vụ việc này.</p> <p>Trả lời:</p> <p>- Về đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cử tri Vũ Thị Sự liên hệ với UBND xã Đăk Búk So để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Đối với khu đất C3 (cũ), UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 577/UBND-KTN ngày 06/9/2021 về việc xử lý các nội dung có liên quan đến khu đất C3 (cũ). UBND huyện Tuy Đức đã thành lập Tổ công tác số 1469 về việc tham mưu xử lý các nội dung có liên quan đến khu đất C3 (cũ) thuộc địa giới hành chính xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức, hiện nay tổ công tác đang phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xác định ranh giới, mốc giới khu vực đất C3 (cũ); tuy nhiên, việc xác định ranh giới, mốc giới gặp nhiều khó khăn, do hệ thống bản đồ cũ không có tọa độ, chưa thể xác định từng trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất trái pháp luật, sau khi xác minh xong UBND huyện Tuy Đức sẽ trả lời cho cử tri biết.</p>	
4	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Sinh, thôn 8 (Bon Srê Ú), xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa: Đề nghị UBND thành phố Gia Nghĩa xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền xã Đăk Nia giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Theo phản ánh của cử tri, diện tích đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm ngoài ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án thủy lợi Đăk Rial. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết cho ông.</i></p> <p>Trả lời:</p> <p>Vụ việc của cử tri Nguyễn Văn Sinh đã được UBND thành phố Gia Nghĩa đã trả lời tại Công văn số 466/UBND-VP ngày 03/3/2022; Công văn số 2785/UBND-TNMT ngày 11/10/2021 về việc trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Sinh; Công văn số 1354/UBND-TNMT ngày 15/7/2020. UBND thành phố Gia Nghĩa cũng đã trả lời cho hộ ông Nguyễn Văn Sinh được biết về: "<i>Vị trí khu đất ông Nguyễn</i></p>	UBND thành phố Gia Nghĩa

	<p><i>Văn Sinh xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc lô giới Quốc lộ 28 và nằm trong phạm vi công trình thủy lợi, quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi năm 2017, nên không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.</i></p>	
5	<p><i>Cử tri Phạm Thị Hoa, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa: Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất của hộ bà Trần Thị Lê, trú tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa.</i></p> <p>Trả lời:</p> <p>Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Lê, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã trả lời tại Công văn số 255/UBND-TNMT ngày 24/02/2017 về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của công dân. Bà Trần Thị Lê đã khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông và được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm tại Bản án số 08/2018/HC-ST ngày 30/5/2018 về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai.</p> <p>Hiện nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm.</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa
6	<p><i>Cử tri Đào Văn Thường, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa: Đề nghị UBND thành phố Gia Nghĩa xem xét việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư của gia đình ông liên quan đến việc mở rộng đường Chu Văn An, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa. Theo phản ánh của cử tri, việc trừ diện tích hành lang an toàn giao thông 94,40m² trên tổng số diện tích đất thu hồi 178,20m² là quá lớn, gây thiệt hại cho gia đình ông; đề nghị xem xét hỗ trợ tái định cư cho 02 hộ còn lại của gia đình ông.</i></p> <p>Trả lời:</p> <p>- Kiến nghị việc bố trí tái định cư liên quan đến việc mở rộng đường Chu Văn An, tổ dân phố 2, phường nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa. Hiện nay, đã thẩm định xong phương án bố trí đất tái định cư, đang tổ chức hoàn thiện số liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án bố trí tái định cư, UBND thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức mời các hộ bốc thăm theo quy định.</p> <p>- Kiến nghị việc trừ diện tích hành lang an toàn giao thông 94,40m² trên tổng số diện tích đất thu hồi 178,20m² là quá</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa

	<p>lớn, gây thiệt hại cho gia đình. Việc trừ diện tích hành lang an toàn giao thông 94,40m² của hộ ông Đào Văn Thường và các hộ liền kề là căn cứ vào bản đồ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đo vẽ năm 1995. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Gia Nghĩa kiểm tra, rà soát lại diện tích đất hành lang an toàn giao thông để xem xét hướng xử lý theo quy định.</p> <p>- Kiến nghị xem xét hỗ trợ tái định cư cho 02 hộ còn lại của gia đình ông, đề nghị cử tri liên hệ tại Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Thành để xem xét xác nhận hồ sơ theo quy định.</p>	
7	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Nhu, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa:</i> Khi tiến hành giải tỏa, thu hồi đất làm tuyến Quốc lộ 14, gia đình các ông Hà Tôn Hải, Nguyễn Duy Quý là những hộ đã bị thu hồi đất và đã được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ quan đơn vị có liên quan không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02 hộ trên để điều chỉnh diện tích đất còn lại của 02 hộ. Đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra, thực hiện công tác thu hồi đất, đền bù giải tỏa, điều chỉnh diện tích đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, tránh xảy ra tranh chấp đất đai.</p> <p>Trả lời:</p> <p><i>Kiến nghị việc giải tỏa, thu hồi đất tuyến Quốc lộ 14:</i> Gia đình bà Nguyễn Thị Nhu thu hồi đất tại dự án xây dựng Quốc lộ 14 mở rộng qua địa bàn thị xã Gia Nghĩa (<i>người đứng tên thu hồi đất là ông Ngô Sỹ Bách</i>) theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) về việc thu hồi 143,8m² đất để xây dựng Quốc lộ 14 mở rộng đoạn đi qua phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa. Tổng diện tích đất thu hồi là 143,8m²; trong đó 134,7m² đất nằm trong hành lang an toàn giao thông và 9,1m² đất nằm ngoài hành lang an toàn giao thông.</p> <p>Đối với kiến nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận của 02 hộ gia đình ông Hà Tôn Hải và ông Nguyễn Duy Quý liên quan đến việc thu hồi đất thuộc dự án xây dựng Quốc lộ 14 mở rộng đoạn đi qua phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa: Đề nghị 02 hộ gia đình ông Hà Tôn Hải và ông Nguyễn Duy Quý đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Gia Nghĩa hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa để được hướng dẫn, làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa

8	<p><i>Cử tri Nguyễn Bảo Thông, tổ dân phố 6, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa:</i> Ông đã gửi đơn khiếu nại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa về việc thu hồi đất và Thông báo số 185/TB-QLDA&PTQĐ ngày 06/12/2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) đối với gia đình ông liên quan đến dự án xây dựng công trình đường bờ Tây, hồ Trung tâm, nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa xem xét, giải quyết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Liên quan đến khiếu nại của cử tri Nguyễn Bảo Thông, tổ dân phố 6, phường Nghĩa Thành đã được UBND thành phố Gia Nghĩa giải quyết và đang trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 về việc nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Bảo Thông, địa chỉ: tổ dân phố 6, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thời gian xác minh là 45 ngày.</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa
II	Về chế độ chính sách	
9	<p><i>Cử tri Phạm Thị Thanh, thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp:</i> Tháng 8 năm 2019, do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra trên địa bàn thôn nói riêng, toàn xã Đắk Sin nói chung, gia đình bà bị thiệt hại, sạt lở hoàn toàn (gồm 01 căn nhà 80m², 800 cây cà phê, 500 trụ tiêu, 60 cây sầu riêng và 20 cây điều đang trong thời kỳ kinh doanh). Sau khi khảo sát hiện trạng thì được chính quyền xã Đắk Sin, Ban tự quản thôn đưa vào danh sách đề đề xuất hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai. Qua thẩm định được cấp thẩm quyền hỗ trợ cho gia đình với số tiền 980.000đ (<i>chín trăm tám mươi ngàn đồng</i>), trong khi đó có những hộ dân cạnh gia đình mức thiệt hại không đáng kể thì được hỗ trợ số tiền rất cao. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền cho gia đình được biết, với mức thiệt hại như trên thì mức hỗ trợ như vậy có đảm bảo quy định hay không?</p> <p>Trả lời:</p> <p>Hộ ông Lê Văn Thanh, thôn 14, xã Đắk Sin đã bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ năm 2019 (bà <i>Phạm Thị Thanh</i> là mẹ ông <i>Lê Văn Thanh</i>): Về nhà ở đã được bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án Thủy điện Đắk Sin 1, về diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ theo quy định là 0,7ha.</p>	UBND huyện Đắk R'lấp

	<p>Việc bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2019, UBND huyện Đăk R'láp đã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đăk Nông để lập thủ tục, hồ sơ đề xuất hỗ trợ theo quy định.</p> <p>Theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân tỉnh về việc chi kinh phí từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn các huyện: Cư Jút, Đăk R'láp, tỉnh Đăk Nông thì hộ ông Lê Văn Thạnh, thôn 14, xã Đăk Sin được hỗ trợ về cây trồng bị thiệt hại với số tiền là 980.000 đồng (kinh phí chỉ hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng để khôi phục sản xuất không phải đền bù thiệt hại).</p>	
10	<p><i>Cử tri Trần Xuân Vinh, tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'Láp:</i> Trong thời gian qua, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể thị trấn Kiến Đức đã quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách. Tuy nhiên, thực trạng có nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn hiện tại chưa có nhà ở và cũng không có đất ở, đất canh tác; bên cạnh đó, một số hộ có đất thì cũng chưa được cấp quyền sử dụng đất, nhiều hộ đang sử dụng đất nông nghiệp. Do vậy, để giải quyết vấn đề cấp nhà cho hộ nghèo, xóa nhà tạm là rất khó khăn. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện Đăk R'Láp quan tâm tạo quỹ đất công để hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng nói trên (đây là những đối tượng yếu thế cần được sự quan tâm của chính quyền, xã hội). Đồng thời, hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo, người khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Đối với kiến nghị UBND tỉnh, UBND huyện Đăk R'láp quan tâm tạo quỹ đất công để hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng yếu thế. Hiện nay, UBND huyện Đăk R'láp đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn Kiến Đức xây dựng phương án tạo quỹ đất để xây dựng nhà cho các đối tượng nói trên. Trong đó, đã quy hoạch nhà ở xã hội tại xã</p>	UBND huyện Đăk R,láp

	<p>Nhân Cơ với diện tích 10ha. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất để bố trí cho các đối tượng trên đang gặp khó khăn, đặc biệt là thiếu vốn đầu tư. Thời gian tới, UBND huyện Đăk R'lấp sẽ thu hút các nhà đầu tư để thực hiện dự án nêu trên.</p> <p>- Hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'lấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, tạo cơ hội để các hộ nghèo, cận nghèo có việc làm ổn định, đa dạng hóa ngành nghề, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về đất đai, lao động để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; trong đó chú trọng việc dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, lao động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Đồng thời, UBND huyện Đăk R'lấp cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại địa bàn khó khăn nhằm phát triển kinh tế, xã hội, gắn công tác giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án,... để hỗ trợ hộ nghèo. Hiện nay, người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước, như: Chính sách hỗ trợ giáo dục - đào tạo; chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chính sách đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn và khuyến nông - lâm; chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ phân bón, con cây giống, dụng cụ phục vụ cho công tác sản xuất, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai hiệu quả các mô hình giảm nghèo nuôi bò giống, mô hình dẹt thổ cẩm...; cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện.</p>	
III	Về lĩnh vực Y tế	
11	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Mừng, tổ dân phố 9, Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa:</i> Đề nghị ngành Y tế chấn chỉnh lại các quy định cấp thuốc theo đơn quy định đối với việc khám chữa bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế. Cử tri phản ánh, hiện nay một số người dân đi khám bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế nhưng không được cấp thuốc theo đơn; một số đơn thuốc đơn vị khám chữa bệnh theo Bảo hiểm y tế báo hết thuốc và đề nghị người dân ra các cửa hàng thuốc tư nhân mua thuốc, gây bức xúc cho người dân khi đi khám chữa bệnh.</p> <p style="text-align: center;">Trả lời:</p>	Sở Y tế

	<p>Ngày 21/2/2022 tại phòng khám Lão, Tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Mừng, sinh năm 1952. Địa chỉ tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bệnh nhân được Bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp khám bệnh và chẩn đoán: rối loạn lipid máu, tăng huyết áp; đái tháo đường type II. Bác sĩ đã kê đơn thuốc điều trị cho bệnh nhân gồm 5 loại: Gliclazid 60mg, Metformin 1g, Atorvastatin 20mg, Perindopril 4mg, Amlodipin 10mg. Trong đó, có 02 loại là Metformin 1g và Atorvastatin 20mg, Bệnh viện tại thời điểm đó hết thuốc, nên Bác sĩ đã tư vấn cho bệnh nhân mua thuốc ngoài tương đương thay thế thuốc bảo hiểm để đảm bảo liên tục cho việc điều trị của bệnh nhân, bệnh nhân đồng ý, vui vẻ chấp nhận và Bác sĩ đã kê đơn.</p> <p>- Về lý do thiếu thuốc và tư vấn kê đơn cho bệnh nhân mua thuốc ngoài: Tại thời điểm đó, dịch Covid - 19 bùng phát, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, Công ty trúng thầu không có thuốc đó cung ứng theo nhu cầu của Bệnh viện, do đơn vị sản xuất thuốc thiếu nguyên liệu (không nhập khẩu nguyên liệu được) đây là tình huống bất khả kháng trong thực hiện hợp đồng, trong đấu thầu cung ứng thuốc và mua sắm hàng hoá trong dịch bệnh Covid-19 vừa qua.</p>	
IV	Về lĩnh giao thông, đầu tư - xây dựng	
12	<p><i>Cử tri Hoàng Văn Duyên, tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp:</i> Đường Nơ Trang Long đã được sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng, tuyến đường có đào mương thoát nước hai bên đường nhưng không đảm bảo kỹ thuật, các hộ dân sống trên tuyến đường tự lắp các ống cống để đi vào nhà mình, dẫn đến mỗi khi mưa lớn thì nước vẫn tràn ra mặt đường, gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, khắc phục tránh ngập úng tại tuyến đường này.</p> <p>Trả lời:</p> <p>- Đường Nơ Trang Long qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp là tuyến đường Tỉnh lộ 681 do Sở Giao thông vận tải quản lý. Đoạn tuyến từ Km2+00 đến hết ranh giới địa bàn thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1, do Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp làm Chủ đầu tư; công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2021; hiện nay công trình đang trong thời gian bảo hành. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với</p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>Chủ đầu tư kiểm tra, yêu cầu nhà thầu khắc phục hư hỏng, sai sót (nếu có).</p> <p>- Về việc lắp đặt ống công khi đầu nối vào đường giao thông, Sở Giao thông vận tải đã hướng dẫn tại Văn bản số 2576/SGTVT-KCHT ngày 31/10/2016. Đề nghị UBND huyện Đắk R'lấp tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết và thực hiện nhằm đảm bảo thoát nước trên tuyến; Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra, hướng dẫn và xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.</p> <p>- Do việc bố trí vốn để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên chậm so với kế hoạch, nên trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa thực hiện được công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến đất bị ùn ú, bồi lấp dưới rãnh làm đọng và tràn nước ra mặt đường mỗi khi mưa lớn. Thời gian tới, sau khi lựa chọn được nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo nhà thầu tăng cường công tác phát cỏ, nạo vét rãnh thoát nước, thông cống, ... nhằm khắc phục tình trạng ùn ú đất dưới rãnh, gây đọng nước.</p>	
13	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Thị Xê, thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức:</i> Đề nghị các cấp chính quyền xem xét giải quyết việc cưỡng chế đất chợ 135 của các hộ tiểu thương (chợ cũ Đắk Búk So); đồng thời sớm giải quyết việc đưa các tiểu thương về khu vực chợ mới để các hộ tiểu thương sớm ổn định cuộc sống; giải quyết các vướng mắc giữa các hộ tiểu thương với chính quyền xã Đắk Buk So và Công ty Cao Thống Đắk Lắk.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Chợ xã Đắk Búk So được xây dựng từ năm 1999, qua hơn 15 năm sử dụng đã hết khấu hao, không còn sử dụng được, chợ được xây dựng tại vị trí vùng trũng, thường xuyên đọng nước vào mùa mưa, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm không được đảm bảo. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy không được trang bị tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Bên cạnh đó, vị trí chợ gần trường học nên không đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự và an toàn giao thông cho các em học sinh.</p> <p>Về đầu tư xây dựng mới chợ xã Đắk Búk So đã được phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông với hình thức đầu tư xã hội hóa. Hiện nay, chợ đã đi vào hoạt động ổn định, nhà đầu tư cũng đưa ra một số chính sách nhằm tạo điều kiện cho</p>	UBND huyện Tuy Đức

các hộ tiểu thương kinh doanh thuận lợi.

Về giải quyết vướng mắc giữa các hộ tiểu thương với chính quyền xã Đăk Búk So và Công ty Cao Thống Đăk Lăk, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đã chỉ đạo phòng Tư pháp và các đơn vị trả lời những vấn đề liên quan đến kinh doanh chợ Đăk Búk So bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, UBND xã Đăk Búk So đã có Công văn số 154/UBND về việc xin ý kiến liên quan đến vấn đề thuê điểm kinh doanh, ki ốt chợ Đăk Búk So, cụ thể:

Thực hiện Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng chợ Đăk Búk So của Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch An Phú Thiên 1, do ông Huỳnh Thanh Tuấn là đại diện theo pháp luật, làm Tổng giám đốc, hiện ông Huỳnh Thanh Tuấn đã bị bắt và đang chấp hành án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa làm thủ tục chuyển nhượng dự án, nên UBND xã Đăk Búk So chưa chứng thực hợp đồng thuê điểm kinh doanh giữa người dân với Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đăk Lăk.

Ngày 24/11/2017 UBND xã Đăk Búk So chứng thực giấy ủy quyền số 55/Quyền số 01/2017-SCTCTCK, theo đó: Ông Huỳnh Văn Mại, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch An Phú Thiên I ủy quyền cho ông Cao Văn Thống, Giám đốc ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đăk Lăk.

Ngày 29/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăk Nông có Văn bản số 1518/SKH-KTĐN về việc xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đăk Lăk. Việc Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch An Phú Thiên 1 ủy quyền toàn bộ 100% chi phí xây dựng kinh doanh dự án cho Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đăk Lăk là thỏa thuận giữa hai công ty chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chuyển đổi nhà đầu tư thực hiện dự án thì Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch An Phú Thiên 1 phải thực hiện chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH MTV Cao Thống U minh Đăk Lăk.

Ngày 04/4/2022, UBND xã Đăk Búk So nhận Tờ trình số 24/TTr-CTY/CT của Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đăk Lăk về việc chứng thực Hợp đồng thuê điểm kinh doanh của các tiểu thương chợ Đăk Búk So với Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đăk Lăk.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, đối với Giấy

	<p>ủy quyền được UBND xã Đắc Búk So chứng thực ngày 24/11/2017, trong Giấy ủy quyền thể hiện: Thời hạn ủy quyền được xác định “Không thời hạn”. Theo Điều 563 Bộ Luật Dân sự quy định thời hạn ủy quyền như sau: “<i>Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực (0) năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền</i>”. Tuy nhiên, giấy ủy quyền hai bên chưa thỏa thuận được thời hạn ủy quyền. Vì vậy, giấy ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.</p> <p>- Khi thực hiện ủy quyền ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phú Thiên I. Tuy nhiên, hiện nay ông Huỳnh Văn Mai (bên ủy quyền) đã chết.</p> <p>Theo khoản 3 Điều 422 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: “<i>Một trong hai bên chết, hợp đồng ủy quyền chấm dứt</i>”. Vì, hợp đồng ủy quyền do các bên trực tiếp thực hiện, do vậy nếu một bên chết thì chấm dứt hợp đồng.</p> <p>Từ căn cứ trên, việc ủy quyền đến nay đã hết hiệu lực và không có giá trị pháp lý. Việc Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đắc Lắc đại diện ký hợp đồng với các hộ tiểu thương chợ Đắc Búk So là hết hiệu lực. Mặt khác, để đảm bảo việc ký hợp đồng với các hộ tiểu thương chợ Đắc Búk So, đề nghị Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đắc Lắc phải thực hiện chuyển nhượng dự án theo hướng dẫn tại Công văn số 1518/SKH-KTĐN ngày 29/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắc Nông về việc xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh Đắc Lắc.</p>	
14	<p><i>Cử tri Đào Xuân Hiên, thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song:</i> Hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai các dự án điện gió, nhưng nhân dân không được biết và không được tham gia về vấn đề quy hoạch các dự án trên. Đề nghị cấp chính quyền khi tiến hành quy hoạch các dự án, thu hồi đất cần phải công khai cho nhân dân được biết, tránh tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện về sau.</p> <p>Trả lời:</p> <p>- Dự án Nhà máy điện gió Đắc N'Drung 1,2,3 triển khai thực hiện trên địa bàn hai xã Thuận Hà và Thuận Hạnh, huyện Đắc Song đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 1468/QĐ-UBND; số 1469/QĐ UBND; số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân</p>	UBND huyện Đắc Song

	<p>tỉnh Đắk Nông.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng công suất 03 dự án là: 300 MW; + Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng 03 dự án là 193,97ha, trong đó: diện tích đất sử dụng có thời hạn là 103,97ha; diện tích đất sử dụng tạm thời là 90ha. + Tổng mức đầu tư 03 dự án: 10.527,1 tỷ đồng. <p>- Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất: Dự án nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1,2,3 được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đắk Song. Ngày 24/02/2021, UBND huyện Đắk Song ban hành Thông báo số 29/TB-UBND về việc công bố công khai Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song.</p> <p>- Về hồ sơ thiết kế dự án cơ sở đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương thẩm định tại Công văn số 1930/ĐL-NLTT ngày 27/11/2020; số 1940/ĐL-NLTT ngày 30/11/2020; số 1941/KL-NLTT ngày 30/11/2020. Chủ đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại các Quyết định số 348/QĐ-HĐTV; số 349/QĐ-HĐTV; số 350/QĐ-HĐTV ngày 01/12/2020.</p> <p>- Về hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương thẩm định tại các Công văn số 570/ĐL-NLTT; số 571/KL-NLTT; số 572/PL-NLTT ngày 29/4/2021. Chủ đầu tư đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại các Quyết định số 0605/2021/QĐ-ĐNĐN; số 0605/2021/QĐ-ĐNĐN1; số 0605/2021/QĐ-ĐNĐN2 ngày 06/5/2021.</p> <p>- Về thu hồi đất: Dự án nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1,2,3 được chia ra làm các hạng mục, gồm: Vị trí móng Tuabin; Đường dây điện 35 kV; Đường dây điện 220 kV; Đường nội bộ vận chuyển trang thiết bị điện gió. Trước khi ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án điện gió, UBND huyện Đắk Song đã ban hành các Thông báo thu hồi đất của các hộ dân có đất bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
15	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Nhu, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa: Dự án sân bay Gia Nghĩa (cũ) đã giải tỏa và kêu gọi đầu tư nhiều lần nhưng đến nay chưa</i></p>	UBND thành phố Gia

	<p>triển khai thực hiện. Các hộ dân sinh sống trong khu vực dự án từ năm 2008 đến nay không được làm nhà, coi nới, không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa cho các thành viên trong gia đình. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, trả lời cho cử tri được biết về tiến độ thực hiện dự án, kêu gọi đầu tư, việc thu hồi đất, hỗ trợ điều kiện sinh hoạt cho người dân trong khu vực dự án.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Quy hoạch khu thương mại dịch vụ và dân cư Thiên Phú (khu Sân bay cũ) được UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) phê duyệt tại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 khu Thương mại dịch vụ - dân cư với 44,68ha khu vực Sân bay Gia Nghĩa và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Thương mại dịch vụ - dân cư Thiên Phú.</p> <p>Đến năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức lập điều chỉnh khu Thương mại dịch vụ - dân cư 44,68ha khu vực Sân bay Gia Nghĩa. Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch để trình thẩm định phê duyệt. Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt mới tiến hành các thủ tục về kêu gọi đầu tư, lập dự án đầu tư, thu hồi đất...</p> <p>Về thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng nhà ở (làm nhà, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa...) thực hiện theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND thị xã Gia Nghĩa và các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng. Cử tri có đất tại khu vực quy hoạch khi có nhu cầu về các quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở, liên hệ UBND phường Nghĩa Thành hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể.</p>	Nghĩa
16	<p><i>Cử tri Phạm Ngọc Hòa, Doãn Văn Đô, buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị UBND huyện Krông Nô giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri liên quan đến việc quy hoạch, xây dựng nghĩa trang Nhân dân xã Đăk Drô tại Buôn K62. Theo phản ánh của cử tri, việc quy hoạch, xây dựng nghĩa trang xã Đăk Drô đã vi phạm về khoảng cách an toàn, gây bức xúc đối với người dân trong thời gian qua.</p> <p>Trả lời:</p> <p>1. Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới: UBND xã Đăk Drô tiến hành các bước lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư</p>	UBND huyện Krông Nô

xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô là phù hợp với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đắc Drô giai đoạn 2011-2020 đã được UBND huyện Krông Nô phê duyệt.

2. Về quy hoạch sử dụng đất: Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Nô và Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Nô. Ngày 10/8/2020, UBND xã Đắc Drô lập Tờ trình số 139/TTr-UBND về việc đề nghị giao đất để xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô trình UBND tỉnh để được xem xét. Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Đắc Drô để quản lý, sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô tại buôn K62. Ngày 04/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Như vậy, vị trí đất xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020, năm 2021 của huyện Krông Nô đã được UBND tỉnh phê duyệt và giao đất theo quy định.

3. Về quy hoạch xây dựng:

Ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, thì công trình xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô tại buôn K62 thuộc Danh mục hệ thống nghĩa trang quy hoạch đến năm 2025 và quy hoạch đến năm 2035. Việc triển khai xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô là phù hợp theo quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Thời điểm quy hoạch xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô, UBND xã Đắc Drô áp dụng tại điểm 7.3 Chương VII, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn (QCVN 14:2009/BXD) ban hành tại Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng: “*Phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh của nghĩa trang cát táng đối với khu dân cư: $\geq 100m$* ”. Kết quả kiểm tra đo đạc, có 02 hộ dân: hộ ông Doãn Văn Đô, hộ bà Hứa Thị Vui nằm trong phạm vi dưới 100m từ ranh giới nghĩa trang đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở 400m²) theo hiện trạng tại thời điểm năm 2000, không thuộc quy

hoạch khu dân cư. Mặt khác, kết quả xác định khoảng cách từ khu huyệt mộ đến vị trí đất ở của 02 hộ, hộ Ông Doãn Văn Đô có khoảng cách điểm gần nhất tới khu huyệt mộ cát táng 92m; khu huyệt mộ chôn một lần 119m; hộ bà Hứa Thị Vui có khoảng cách điểm gần nhất tới khu huyệt mộ cát táng 193m; khu huyệt mộ chôn một lần 136m. Như vậy, việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô là đảm bảo theo Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng. Việc UBND xã Đắc Drô triển khai xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô theo quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Đắc Nông đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 là đảm bảo điều kiện theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng (QCVN 01:2019/BXD) có hiệu lực ngày 01/7/2020 thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BXD quy định về điều khoản chuyển tiếp tại Điểm 3.4 Mục 3 tại QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD có hiệu lực ngày 05/7/2021 thay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD có quy định điều khoản chuyển tiếp tại Điểm 3.4 Mục 3 tại QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô được phê duyệt ngày 25/01/2018 trước ngày 01/7/2020 Thông tư số 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực và trước ngày 05/7/2021 Thông tư số 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực, thời hạn quy hoạch đến năm 2025 và chưa thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Vì vậy, việc quy hoạch xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô là đảm bảo theo quy định.

4. Về công tác triển khai dự án: Ngày 30/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Đắc Drô ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô. Ngày 28/9/2021, UBND xã Đắc Drô ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với công trình Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô. Tuy nhiên, trước khi triển khai dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Đắc Drô chưa hoàn thành việc đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Công trình xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô, theo Phụ lục II, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi

	<p>hành luật bảo vệ môi trường là không đảm bảo theo quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng. Đối với nội dung này UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Đắc Drô, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường của Công trình Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Đắc Drô báo cáo và trình Đảng ủy, HĐND xã xem xét điều chỉnh hình thức mai táng sao cho phù hợp điều kiện an toàn môi trường để hạn chế ảnh hưởng đến người dân (<i>bỏ phần khu huyệt mộ hung táng do phạm vi ảnh hưởng môi trường quá lớn $\geq 1.000m$</i>). Đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến việc quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Đắc Drô tại buôn K62 đã vi phạm về khoảng cách an toàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.</p>	
V	<p>Một số lĩnh vực khác</p>	
17	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Võ, thôn 3, xã Đắc Búk So, huyện Tuy Đức: Vợ, chồng ông bị Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức kết án oan sai. Năm 2019, vợ chồng ông được minh oan, nhưng đến nay đã gần 04 năm gia đình ông vẫn chưa được bồi thường về tinh thần và thiệt hại về tài sản liên quan đến việc kết án theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cử tri đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết cho gia đình ông theo quy định.</i></p> <p>Trả lời:</p> <p>Việc yêu cầu bồi thường Nhà nước do bị oan sai đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thương do Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức điều tra, truy tố, xét xử oan về tội "<i>Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản</i>" được Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức thụ lý năm 2020, tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 107.428.276.024 (<i>một trăm lẻ bảy tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, hai trăm bảy sáu nghìn, không trăm hai mươi bốn đồng</i>); ông Võ yêu cầu 53.314.133.512 (<i>năm mươi ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm mười hai đồng</i>), bà Thương yêu cầu 54.114.133.512 (<i>năm mươi bốn tỷ, một trăm mười bốn triệu một trăm ba mươi ba nghìn năm trăm mười hai đồng</i>). Quá trình giải quyết vụ việc Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức đã chi tiền tạm ứng bồi thường cho ông Võ bà Thương là 57.000.000 đồng (<i>năm mươi bảy triệu đồng</i>) đã xác minh thiệt hại về tài sản, sức khỏe theo quy định của pháp luật. Ông Võ, bà Thương không đồng ý với kết quả xác minh</p>	Tòa án nhân dân tỉnh

thiệt hại về tài sản, sức khỏe theo quy định của pháp luật mà yêu cầu định giá tài sản, giám định sức khỏe theo yêu cầu đòi bồi thường. Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức không đồng ý với yêu cầu của ông Võ, bà Thuởng, đồng thời đã mời làm việc nhiều lần nhưng hai bên không thống nhất.

Ngày 08/02/2021, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức tiếp tục nhận được đơn của ông Võ, bà Thuởng sửa đổi giảm mức yêu cầu bồi thường, cụ thể: ông Võ yêu cầu bồi thường 28.314.133.512 (*hai mươi tám tỷ ba trăm mười bốn triệu một trăm ba mươi ba nghìn năm trăm mười hai đồng*), bà Thuởng yêu cầu bồi thường 25.000.000.000 (*hai mươi lăm tỷ đồng*).

Ngày 29/4/2021 ông Võ, bà Thuởng khiếu nại về việc Tòa án không trung cầu giám định sức khỏe, không định giá tài sản. Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-TA ngày 24/6/2021 giải quyết khiếu nại của ông Võ, bà Thuởng (lần 1). Ngày 02/7/2021 ông Võ, bà Thuởng khiếu nại Quyết định số 03/2021/QĐ-TA ngày 24/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức đến Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. Tại Quyết định số 12/2021/QĐ-GQKN ngày 28/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông (lần 2) đã chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông Võ, bà Thuởng hủy Quyết định số 03/2021/QĐ-TA ngày 24/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, không chấp nhận yêu cầu khiếu nại của ông Võ, bà Thuởng về việc buộc Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức phải tiến hành trung cầu tỷ lệ sức khỏe và định giá tài sản bị thiệt hại của ông Võ, bà Thuởng.

Ngày 31/8/2021, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức mời ông Võ bà Thuởng làm việc. Tuy nhiên ông Võ, bà Thuởng xin hoãn vì Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp đang ở vùng dịch và đề nghị bố trí làm việc vào thời gian phù hợp.

Ngày 22/10/2021, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức tiếp tục mời ông Võ, bà Thuởng làm việc, hai bên thống nhất thương lượng vào ngày 10/11/2021. Tại phiên làm việc ngày 10/11/2021, ông Võ, bà Thuởng đề nghị tạm ngừng việc thương lượng bồi thường với lý do khiếu nại Quyết định số 12/2021/QĐ-GQKN ngày 28/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, việc giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước của ông Võ, bà Thuởng tạm dừng.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, đôn đốc Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức giải quyết dứt điểm vụ yêu cầu bồi thường Nhà nước của ông Võ, bà Thuởng. Tuy nhiên, do nhận thức về yêu cầu bồi thường Nhà nước của người đòi bồi

	thường không phù hợp với quy định của pháp luật nên việc giải quyết bị kéo dài.	
18	<p><i>Cử tri trên địa bàn tỉnh có ý kiến:</i> Rất lo lắng, băn khoăn về tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Đề nghị UBND tỉnh triển khai nhanh hơn nữa kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống bệnh Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi, để các em có khả năng miễn dịch, an tâm tham gia học tập.</p> <p>Trả lời:</p> <p>- Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.</p> <p>- Tính đến ngày 29/5/2022, tỉnh Đắk Nông đã triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; đạt tỷ lệ mũi 1 là: 42,32% (41.995/99.227 đối tượng), đạt tỷ lệ mũi 2 là: 0,84% (832/99.227 đối tượng), hiện nay đang khẩn trương triển khai tiêm theo tiến độ cung ứng vắc xin từ Bộ Y tế; Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, và hoàn thành việc tiêm vắc xin cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.</p>	Sở Y tế
19	<p><i>Cử tri Đào Xuân Hiến, thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song:</i> Đề nghị ngành điện tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cụ thể cho người dân về trình tự, thủ tục khi thực hiện hợp đồng mua bán điện 3 pha để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Công ty Điện lực Đắk Nông đã và đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng qua nhiều kênh: qua tổng đài 19001909; qua cskh@cpc.vn; qua Cổng dịch vụ công Quốc gia http://dichvucong.gov.vn; trang dịch vụ công của địa phương https://dichvucong.daknong.gov.vn... Do đó, khách hàng có nhu cầu đăng ký dịch vụ điện thì đăng ký qua các kênh điện tử ngành điện sẽ giải quyết các yêu cầu của khách hàng theo quy định. Đây là một trong những dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi, góp phần tiết kiệm được thời gian</p>	Điện lực Đắk Nông

và chi phí đi lại cho khách hàng.

Về triển khai dịch vụ điện tử, ĐNoPC đã tuyên truyền, phổ biến, niêm yết thủ tục đăng ký mua điện tại quầy giao dịch khách hàng của Công ty, của Điện lực, của các tổ chức thu hộ tiền điện, niêm yết trên trang chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung...

- Thủ tục đăng ký mua điện trung áp, hạ áp như sau:

Thủ tục mua điện ở cấp hạ áp (1 pha, 3 pha)

- Giấy đề nghị mua điện
- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập đơn vị (nếu là tổ chức)
- Bản sao giấy tờ tùy thân người ký Hợp đồng
- Bản sao một trong những giấy tờ liên quan đến địa điểm dùng điện: Giấy CN quyền sử dụng đất/hợp đồng thuê nhà (đất)
- Biểu đồ phụ tải (nếu KH đăng ký sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt có công suất sử dụng $\geq 40\text{kW}$)

Thủ tục mua điện ở cấp trung áp

- Giấy đề nghị mua điện
- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập đơn vị (nếu là tổ chức)
- Bản sao giấy tờ tùy thân người ký HĐ
- Bản sao một trong những giấy tờ liên quan đến địa điểm dùng điện: Giấy CN quyền sử dụng đất/hợp đồng thuê nhà (đất)
- Bảng liệt kê thiết bị sử dụng điện
- Biểu đồ phụ tải (nếu KH đăng ký sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt có công suất sử dụng $\geq 40\text{kW}$)
- Thông tin đăng ký đấu nối
- Trình tự thực hiện: Khách hàng đăng ký mua điện tại trang web nêu trên, bên bán điện tiếp nhận thông tin, tiến hành khảo sát, lắp đặt công tơ, ký hợp đồng mua bán điện theo quy định. Trường hợp, khách hàng ký hợp đồng điện tử chỉ cần thực hiện xác nhận giao dịch ký số qua OTP, trường hợp ký hợp đồng bản giấy, nhân viên Điện lực sẽ chuyển hợp đồng cho khách hàng ký tại thời điểm nghiệm thu và bàn giao hợp đồng cho khách hàng lưu giữ.
- Thời gian giải quyết cấp điện:

	<p>+ Cấp điện trung áp thực hiện theo Quy trình một cửa liên thông, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 15/8/2019. Đối với cấp điện qua TBA chuyên dùng do khách hàng đầu tư, ngành điện thực hiện các thủ tục ≤ 3.5 ngày làm việc; đối với TBA do ngành điện đầu tư, thời gian thực hiện thủ tục thuộc ngành điện ≤ 20 ngày làm việc.</p> <p>+ Cấp điện hạ áp: Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha, 3 pha: Thời gian giải quyết cung cấp điện $\leq 2,0$ ngày làm việc đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và $\leq 3,0$ ngày làm việc đối với khu vực nông thôn.</p>	
	Tổng cộng: 19 nội dung	